



(กสทช.)  
บันทึกเลขที่  
กทช1003.10/81/2558

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๘๑

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ครั้งที่ ๒ ผมได้แสดงความเห็นและลงมติแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ผมจึงการขอส่งเนื้อหาสงวนความเห็นของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนี้

“๑. ผมได้เคยสงวนความเห็นในการพิจารณาเรื่องการขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการของบริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายจากการยื่นคำขอเกินกำหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดไว้ แต่ กทค. ได้มีมติเสียงข้างมาก อนุญาตให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการออกไปอีก ๙ เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งวันครบกำหนดใหม่คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เมื่อการขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการครั้งที่ ๒ นี้ บริษัทฯ มีหนังสือขอซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำขอก่อนที่กำหนดเวลาต้องเริ่มให้บริการที่ได้รับ การขยายแล้วตามมติ กทค. ดังกล่าว จะสิ้นสุดลง อันทำให้ กทค. อาจรับคำขอของบริษัทฯ ไว้พิจารณาได้

๒. บริษัทฯ เคยได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการมาก่อนแล้วดังกล่าวและถือเป็นระยะเวลานานแล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเริ่มให้บริการตามประกาศ กทช. ดังนั้น การที่สำนักงาน กสทช. เสนอให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการของบริษัทฯ ออกไปอีกถึง ๑ ปี เท่ากับบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการถึง ๑ ปี ๙ เดือนนับแต่วันครบกำหนดต้องเริ่มให้บริการ หรือ ๒ ปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งยาวนานเกินไป และจะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้รับอนุญาตรายอื่นนำไปเป็นแบบอย่างได้ ส่วนเหตุผลของบริษัทฯ เรื่องการก่อสร้างอาคารเพื่อให้บริการยังไม่แล้วเสร็จ ก็เป็นการดำเนินการล่าช้าเกินสมควรและเป็นความผิดของบริษัทฯ เอง ดังนั้น จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกเพียง ๓ เดือน ตามฐานระยะเวลาการเริ่มให้บริการตามประกาศ กทช. และให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินการทุกเดือนจนกว่าจะให้บริการ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ควรเร่งรัดให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายเป็นการทั่วไป ให้ปฏิบัติตามประกาศ กทช. ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๔.๕ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.